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จ.ปราจีนบุรี 27 – 29 มิ.ย.62

ศูนยอนามัยท่ี 6  ชลบุรี  

สตรีและเด็กปฐมวัย

เขียนรายงานไมทันตามกรอบระยะเวลาท่ีกําหนดเนื่องจาก ใชเวลาในการดึงขอมูลท้ังหมดเพ่ือ

นํามาประมวลและวิเคราะหใหม 

การจัดเตรียมฐานขอมูลแมตายไมครบถวน รวมไปถึงขอสั่งการท่ีตองติดตาม ทําใหสงขอมูลให

ผูบริหาร ผูนําเสนอไมทันทวงที จะปรับเรื่องการเตรียมขอมูล จัดไฟลและปริ้นรูปเลมสรุปอยางยอ สงให

ทาน สธน. และผูนําเสนอ

ไมไดเตรียมตัวลงพ้ืนท่ี แตจากการลงพ้ืนท่ีไดเห็นการทํางานและความเขมแข็งของพ้ืนท่ี จึง

สะทอนไดวา มีชองวางการสื่อสาร สรางความเขาใจ และสัมพันธภาพ

ผูสูงอายุ

จากการดําเนินงาน LTC พบปญหาเรื่องขอมูลท่ีไมตรงกันระหวางผูนิเทศและพ้ืนท่ี โดยทาน 

สธน.มอบหมายให นายแพทยสวรรค ขวัญใจพานิช ผูอํานวยการโรงพยาบาลชลบุรี จัดการเรื่องขอมูล

ตั้งแตการเก็บขอมูลจนถึงการนําขอมูลไปใชประโยชน 

Green & Clean hospital

สสจ.ปราจีนบุรี ไดดําเนินการประสานศูนยเพ่ือลงตรวจประเมิน Green & Clean Hospital

เดือนเมษายน พฤษภาคม  แตยังไมมีรายงานในระบบ DOH Dashboard เนื่องจากยังไมมีระบบและ

หนังสือชี้แจงใหพ้ืนท่ีบันทึกขอมูลเองท่ีชัดเจน โดยปจจุบันใชขอมูลจาก Inspection ในการตรวจ

ราชการ ควรขับเคลื่อนการรายงานผลการดําเนินงานในระบบ DOH Dashboard ตัวชี้วัด Green & 

Clean Hospital

เย่ียมพ้ืนท่ี โรงพยาบาลนาดี และ รพ.สต.ทับลาน

การเตรียมพ้ืนท่ีของรพ.นาดี มี ผอ.รพ.นาดี นําเสนอขอมูลและวิเคราะห พบวา  เปาหมายตอง

จัดการเรื่องของหลอดเลือด และมีทานนายอําเภอนพดล งามเหลือ เขารวมตอนรับและเลาถึงการ

ดําเนินงานในสวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ปชช. ในพ้ืนท่ี มีแนวคิดสรางการรับรูใหประชาชน ซ่ึงทาน

เองเปนนายอําเภออยูท่ีนาดีประมาณ 5 ป โดดเดนเรื่องการนํา การวางแผน EOC อุบัติเหตุและจราจร 

ซ่ึงทานใชขอมูลเชิงลึกในการวางแผนเพ่ือจัดการภาวะวิกฤตท่ีเกิดข้ึน หาและสรางเครือขายรวมสนับสนุน

ท้ังรานคา องคกร วัด ประชาชนในพ้ืนท่ี ทานเปนบุคคลตนแบบท่ีเปนแบบอยางเรื่องการสรางการรับรูให

ประชาชน ใชทุกเวที ทุกท่ี ทุกแหงสื่อสารสรางการรับรูใหประชาชน แตยังพบปญหาท่ีจัดการไมไดคือ

เรื่องการสรางวินัยของประชาชนทุกคนถึงแมวาจะมีมาตรการกําหนดข้ึนมาก็ตาม



จ.ปราจีนบุรี (ตอ) 27 – 29 มิ.ย.62

จากการนําเสนอ มีประเด็นท่ีนาสนใจเพ่ือนําไปพัฒนา ตอยอด และยกระดับได อ.นาดีเปน

อําเภอท่ีถูกชี้ใหดําเนินการเรื่องตําบลมหัศจรรย 1000 วัน มีสนามเด็กเลน 2 แหง มีนายอําเภอท่ีเห็น

ความสําคัญเรื่องการพัฒนาคน สวนรพ.มีการวิเคราะหเห็นประเด็นรวม คือ โรคหลอดเลือด ท่ี

สามารถดําเนินการรวมกันไดทุกกลุมวัยตามแนวคิดการสงเสริมสุขภาพ สิ่งสําคัญคือการใชขอมูลชง

เรื่องเขาไปกับทานนายอําเภอเพ่ือจุดประเด็นงานสงเสริมสุขภาพได

ขอเสนอแนะ

1 . เรงรัดการการทํา PowerPoint สงตามกําหนด และใหผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลใน 

PowerPoint และ ตก.1 ใหขอมูลตรงกัน  

2. Cluster แมและเด็ก กรณีพบแมตายในจังหวัดจะตองดําเนินการจัดทํา Report หรือสรุปขอมูล

แมตายทุกครั้ง

ผูสรุป : น.ส. ปภาวดี สามพิมพ 

ศูนยอนามัยท่ี 6  ชลบุรี  



สตรีและเด็กปฐมวัย

- ผูนิเทศอาจตองทํา  check list  มาตรการตาง ๆ ท่ีตองติดตามงาน  เพ่ือความครบถวนของ

การติดตามงาน  ผูอํานวยการไดใหขอเสนอแนะวา  ผูนิเทศของแมและเด็กควรตองสงตอขอมูลใหกัน  

เพราะนิเทศแยกกันระหวางขอมูลแมกับเด็ก  โดยเฉพาะขอมูลเชิงลึก  ตองอานขอมูล ตก. 2 ของรอบ

ท่ี 1  ป 2562  ประกอบการนิเทศในรอบ 2 ดวย

ขอมูล

- นําสงขอมูลใหหัวหนาทีมนิเทศไดรวดเร็ว  ทําใหมีเวลาศึกษาขอมูลกอนมานิเทศ  จึงเขาใจ

บริบทของพ้ืนท่ีไดดี  ใชเวลาเติมเต็มกับจังหวัดเพียงเล็กนอยเทานั้น  สิ่งท่ีเปนปญหาคือการรวบรวม

ขอมูลจาก สคร.ท่ีสงมาใหลาชา  แตในภาพรวม  ขอมูล ตก.1 และไฟลนําเสนอ  upload  ไดทันเวลา

- การสง ตก.1  ขอใหหัวหนาทีมสงใหเลขาฯ ทันทีเม่ือตรวจเสร็จ  โดยไมตองรอใหครบทุก

ตัวชี้วัด  เพราะ จ.สมุทรปราการ  ลดจํานวนวันของการนิเทศจาก 3 วัน เหลือ 2 วัน  

- สคร. ขอใหแกไขไฟลนําเสนออีก 3 ครั้งกอนการนําเสนอ  ทําใหผูรวบรวมไฟลจากเขต

สุขภาพสับสนวา  สรุปแลวไฟลไหนท่ีอัพเดทท่ีสุด  สงผลใหไฟลท่ีใชนําเสนอจริง  ไมใชไฟลท่ีไดรับ

การแกไขขอมูลลาสุด  เนื่องจากเปนปจจัยภายนอกท่ีควบคุมไดยาก  ทางแกไขคือ  กําหนด timeline 

ท่ีชัดเจนใหกับหนวยงานอ่ืนอยางชัดเจน  และหากขอมูลนําเสนอมีขอผิดพลาด  ใหหัวหนาทีมให

ขอมูลเพ่ิมเติมหลังนําเสนอเสร็จอีกครั้ง

ผูอํานวยการกลาวถึงกระบวนการนิเทศในภาพรวมวา  ผูนิเทศมีการวิเคราะหขอมูลและทํา

ความเขาใจตัวชี้วัดไดดี  ขอมูลมีความครบถวน  ผูนําเสนอดูมีความม่ันใจมากข้ึน  ซ่ึงหัวหนาทีมได

ชี้แจงเพ่ิมเติมวา  ทางจังหวัดใหความรวมมือในการขอขอมูลเพ่ิมเติม  เพราะก็ตองการไดรับมุมมอง

และขอเสนอจากกรมอนามัย  เพ่ือการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงาน

ผูสรุป : น.ส.ลลิตา  สุกแสงปญญา   

จ.สมุทรปราการ 4 – 5 มิ.ย.62

ศูนยอนามัยท่ี 6  ชลบุรี  



ศูนยอนามัยท่ี 6  ชลบุรี  

จ.ชลบุรี 17 – 19 มิ.ย.62

สตรีและเด็กปฐมวัย

- ผูนิเทศชี้แจงวา  ไดรับขอมูล  ตก.1 ตัวชี้วัดเด็กพัฒนาการลาชาไดรับการกระตุนพัฒนาการ

ดวย TEDA4I  จากผูนิเทศของศูนยสุขภาพจิตลาชา  ทําใหรวบรวมขอมูล ตก.1  และไฟลนําเสนอ

ใหกับผูประสานไมทันตามกําหนดเวลา

- การอธิบายขอสรุปรายตัวชี้วัดใหกับผูนําเสนอจาก สคร.  พบปญหาในการปรับเปลี่ยนขอมูล

ภายหลังจากการทําความเขาใจกับจังหวัดและการแกไขจากผูอํานวยการอีกครั้ง  ทําใหประเด็นสําคัญท่ี

ผูนิเทศและจังหวัดตองการเนนเพ่ือนําเสนอในเวทีการสรุปผลตรวจราชการฯถูกตัดออกไป  ซ่ึงหัวหนา

ทีมการนิเทศของศอ.6 กลาววา  หากการปรับเปลี่ยนขอมูลเปนลักษณะการเติมเต็มหรือทําขอมูลใหดี

ข้ึน  ก็สามารถปรับเปลี่ยนได

ขอมูล

- ในภาพรวมของการรวบรวมขอมูลและทําไฟลการนําเสนอ  สามารถสงตอขอมูลใหกับผู

ประสานจาก สคร. ท่ีเปนผูรวบรวมของคณะท่ี 1 ไดทันตามกําหนดเวลา 

ผูสรุป : น.ส.ลลิตา  สุกแสงปญญา   



ศูนยอนามัยท่ี 6  ชลบุรี  

จ.ฉะเชิงเทรา 17 – 19 มิ.ย.62

สตรีและเด็กปฐมวัย

- ชวงระหวางการนําเสนอขอมูล  ผูทําหนาท่ีกดสไลดของโรงพยาบาลพุทธฯ กับผูนําเสนอไมสัมพันธ

กัน  มีการกดขามสไลดขอมูลสําคัญท่ีจังหวัดตองการแรงผลักดันจากศูนยฯ  ผูนําเสนอไมไดนําเสนอขอมูล

นั้นผานเวทีการตรวจราชการ  ผูนิเทศแกไขโดยการชี้แจงกับจังหวัดอีกครั้งหลังจบการนําเสนอ

ขอมูล

- ไดรับขอมูลบางตัวชี้วัดคอนขางชา  โดยเฉพาะขอมูลจากตางหนวยงาน  แตในภาพรวมอัพโหลด

ขอมูลข้ึนเว็บไดทันเวลา  

- การนําเสนอขอมูลท่ีพบปญหาจากเวทีคือ  technical error  ซ่ึงกอนหัวหนาทีมจะนําเสนอมีการ

ซักซอมดูตําแหนงของผูนําเสนอ  ตรวจสอบการทํางานของ  pointer พบวากดเลื่อนสไลดไมคอยได แต

จังหวัดประสานกับโรงพยาบาลใหมีผูทําหนาท่ีกดสไลดทุกคณะเรียบรอยแลว  เม่ือมีการนําเสนอผลการ

ตรวจราชการของคณะท่ี 1 เจาหนาท่ีกดขามหลายสไลด   แกไขโดยการข้ึนเวทีไปกดสไลดพรอมกับ

เจาหนาท่ีของ รพ.พุทธโสธร  

- ผูอํานวยการใหขอเสนอแนะในการนําเสนอวา  หากผูนําเสนอพูดบนเวที  จะมีขอดีคือสามารถมอง

ผูฟงและประเมินไดวา  ผูฟงสนใจฟงในเรื่องท่ีกําลังพูดอยูหรือไม  ทําความเขาใจในเรื่องท่ีตองการนําเสนอ  

ซักซอมใหดีหลายๆครั้ง  และใชเทคนิคการพูดแทนการอาน

- ประเด็นขอซักถามจากการสรุปตรวจฯ เรื่อง Immunoglobulin ของ ผอ.รพ.พุทธโสธร ท่ีถาม

กรมอนามัยนั้น  ผูอํานวยการใหขอคิดกับทีมนิเทศวา  แมวาเรื่องท่ีจังหวัด/พ้ืนท่ีซักถามมา  จะไมใช

ประเด็นท่ีหนวยงานของเราเปนผูรับผิดชอบ  แตเราจะไมโยนหรือบอกปดไปใหหนวยงานอ่ืนท่ีเรารูวาเปน

หนวยงานใดท่ีรับผิดชอบตอบ  ใหใชวิธีการประมวลขอมูลจากการนิเทศหลายจังหวัดท่ีผานมา  ใหขอมูล

ดานสถานการณแนวโนมและผลลัพธ  อาจใหเหตุผลดานความแตกตางในบริบทของพ้ืนท่ี  ดังนั้น  หาก

ผูอํานวยการไมไดมาสรุปตรวจฯ  หัวหนาทีมและผูนิเทศทุกคนตองทราบขอมูลนิเทศและสามารถนํามาใช

ตอบประเด็นซักถามจากพ้ืนท่ีได  

ผูสรุป : น.ส.ลลิตา  สุกแสงปญญา



ศูนยอนามัยท่ี 6  ชลบุรี  

จ.ตราด 26 – 28 มิ.ย.62

สตรีและเด็กปฐมวัย

- จากขอมูลท่ีไดรับจาก สสจ. ไมสามารถเขียน ตก.1 และจัดทํา Power Point ไดทันตาม

กําหนดการ แตเม่ือลงนิเทศทําใหมีขอมูลเพ่ือเขียน ตก.1 มากข้ึน ผลการดําเนินงานของ สสจ.ตราด 

ยังไมไมชัดเจนในเรื่องมหัศจรรย 1000 วัน ไดผลักดันและชี้แนะแนวทางการดําเนินงานแลว 

- ทาน สธน. ใหติดตามเรื่องการตรวจ TEDA4I เนื่องจากไมพบยอด อ.เมือง สาเหตุจากเกิด

จากการ Key ขอมูลของพ้ืนท่ี ซ่ึงพ้ืนท่ีรับทราบปญหาและเรงหาแนวทางในการแกไขปญหา โดยให IT 

ของโรงพยาบาลตราดจัดการแกไขระบบการ Key ขอมูล ใหผูบันทึกขอมูลทําความเขาใจในโปรแกรม

มากข้ึน และ สสจ.จะประสานและติดตามการสงตอ เชื่อมตอขอมูล ติดตามผลการดําเนินงาน

วัยรุน

- พบปญหาการบันทึกขอมูลในระบบ HDC ซ่ึงทําใหไมพบขอมูลของ อ.เกาะกูด อ.เกาะชาง อ.

บอไร ไดชี้ประเด็นวาในการวิเคราะหขอมูลควรเปนขอมูลท่ีเปนฐานกลางของกระทรวง สสจ.รับทราบ

และกําลังหาแนวทางแกไขดึงขอมูลสวนนี้ใหในครั้งตอไป

- จากการจัดประชมุอนุกรรมการ 2 ครั้ง ภาคีเครือขายไดใหขอเสนอแนะเรื่องการวิเคราะหการ

ตั้งครรภซํ้าในวัยรุน ซ่ึง สสจ. มีการวิเคราะหขอมูลเพ่ิมมากข้ึนในแตละกลุม พรอมท้ังใหแนวทางการ

แกไขปญหากับพ้ืนท่ีดําเนินการท้ังดานการคุมกําเนิด และการเพ่ิม Stake holders ทําให สสจ. ไดรับ

การชื่นชมจาก ผตร. 

- Best Practice มีการพัฒนามาจากป 2561 ไดมีการจัดอบรมใหพยาบาล เรื่องการฝงยา

คุมกําเนิด และมีการถอดบทเรียน ไดวา จังหวัดตราดมีพยาบาลฝงยาคุมกําเนิดไดท้ังหมด 11 แหง แต

มีการดําเนินการไดดี 1 แหง คือ รพ.สต. สตอ และอีก 10 แหง พบวา ผูบริหารยังกังวลในเรื่องของยา

และสิทธิประโยชนท่ีจะไดรับ ศูนยฯ ผลักดันให รพ.สต. สตอ เปนตนแบบในการดําเนินงานท่ีมีมี

ศักยภาพในการดําเนินงาน 

ผูสูงอายุ

- ขอมูลผูสูงอายุมีปญหาไมตรงกัน ปญหาการบันทึกขอมูล และบางจุดไมใชขอมูลใน HDC แต

ไดดําเนินการชี้แจงแนวทางการแกไขปญหาแลว จังหวัดรับทราบปญหาและจะดําเนินการตอไป

- การดําเนินงานการเบิกจายงบประมาณการอบรม CM CG สามารถเบิกจายไดดีและเปนไป

ตามความเปนจริง และเชื่อมโยงกับ พชอ. 
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Green & Clean hospital

- พบการขับเคลื่อนการดําเนินการของจังหวัด 3 สวน คือ การสนับสนุน การจัดการวัสดุมูลฝอยให

ไดมาตรฐาน การจัดการระบบน้ําเสียท่ีเปนมาตรฐานระดับดี และดําเนินการภายใตชุมชนสุขภาวะสีเขียว 

เพ่ือพัฒนาเปน Green & Clean ระดับ ดีมาก Plash

- จังหวัดไดมีการประชุมผูท่ีมีสวนเก่ียวของตอบโจทยวัตถุดิบท่ีปลอดภัยสําหรับการใหบริการใน

โรงพยาบาล ผูผลิต (เกษตรกร) ใหกับเกษตรจังหวัด ปศุสัตว และไดวางแผนการผลิตรวมกันท่ีได

มาตรฐาน GMP 

- โรงพยาบาลบอไรไดมีการพัฒนากลุมเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือใหไดเปนแหลงวัตถุดิบท่ีไดมาตรฐาน 

และมีการรับรองอาหารปลอดภัย

เย่ียมพ้ืนท่ีโรงพยาบาลเขาสมิง

ยังตองมีการดําเนินงานในหลายประเด็น และมีขอเดนหลายประเด็น เชน การจัดการ

สิ่งแวดลอมในระดับชุมชน และ รพ.สต.ติดดาว แตในโรงพยาบาลยังมีการติดขัดเรื่องโครงสรางหองน้ํา 

ทาน สธน.ใหมองเปนภาพใหญในการปรับปรุงท้ังระบบ และแผนรองรับการใหบริการผูปวย และจะตอง

ไดรับมาตรฐาน HAS 

ผูสรุป : น.ส. ปภาวดี สามพิมพ 
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สตรีและเด็กปฐมวัย

- ไดรับความรวมมือการใหขอมูลจากจังหวัดเปนอยางดี  และมีการซักถามเพ่ิมเติมเรื่อง 

template ตัวชี้วัด ANC ครบ 5 ครั้งตามเกณฑวา  คาเปาหมายรอยละ 60 จริงหรือไม  ควรจะเปนรอย

ละ 50 หรือเปลา  จังหวัดมีแนวคิดวาควรมีคาท่ีลดลง  ไมควรจะมีคาเปาหมายเทากัน  เพราะความเปน

จริงคนท่ีมารับบริการ ANC กอน 12 สัปดาห  แลวจะมา ANC ไดครบท้ัง 5 ครั้งตามเปาหมายนั้น

คอนขางยาก  ซ่ึงในประเด็นนี้  ผูนิเทศรับขอมูลไวเพ่ือประสานขอความชัดเจนจากสวนกลางอีกครั้ง  

ผูอํานวยการใหขอมูลเพ่ิมเติม  จังหวัดตองใชเกณฑกลางท่ีใชเหมือนกันท่ัวประเทศ  ซ่ึงคาเปาหมายจะมี

การปรับเพ่ิมข้ึนเปนรอยละ 65 ไมใชรอยละ 50 ตามความเขาใจของจังหวัด  ดังนั้น  ผูนิเทศตองมีความ

เขาใจและแมนยําในคาเปาหมายแตละตัวชี้วัด  เพ่ืออธิบายใหจังหวัดเขาใจไดอยางถูกตอง

วัยเรียน

- ผูอํานวยการใหขอมูลเพ่ิมเติมประเด็น  School  Health  จากขอสั่งการของทาน สธน.  ใหดู

กระบวนการวิเคราะหจากการทํา  Re To Lead  เชื่อมโยงปญหาในพ้ืนท่ี  ใหคิดวิเคราะห

กระบวนการพัฒนา/ขยาย Best practice  รวมถึงนวัตกรรมของพ้ืนท่ีท่ีสามารถเปนตนแบบใหพ้ืนท่ีอ่ืน

จะขยายผลนั้นทําอยางไร  ตอง create กระบวนการตาง ๆ  เชน  การตรวจตาเด็กนักเรียน  ตรวจเสร็จ

แลวจะสงตอไปท่ีใคร  เพราะกรมการแพทยก็ไมสามารถดําเนินการตอได  ใครจะมาชวยกระบวนการตรง

นี้  การรวมมือจาก อปท. จะใหเครือขายมีบทบาทตรงนี้อยางไร  ประเด็นเหลานี้จะเปนขอมูลนําเขา

สําหรับการทําแผนของป 2563  ผูนิเทศทุกทานควรพิจารณาและศึกษาขอมูลใหดี

ขอมูล

- การสงขอมูล ตก.1 ใหกับเลขาฯ  เพ่ือนําข้ึนเว็บกองตรวจราชการ (e-inspection)  ขอใหผู

นิเทศตรวจสอบขอมูลตัวเลขไทย - อารบิคใหเรียบรอย  หากจะใชเปนตัวเลขชนิดใด  ก็ขอใหใชแบบ

เดียวกันท้ังหมดของเอกสาร

- ผูอํานวยการใหขอเสนอแนะกับหัวหนาทีมนิเทศวา  ควรหาประเด็น/ใหขอมูลของกรมอนามัย

สําหรับพูดเพ่ิมเติมหลังจากการจบการนําเสนอผลตรวจราชการทุกครั้ง  เพ่ือแสดงถึงการไดวิเคราะหและ

เนนย้ําประเด็นใหกับจังหวัด  ถายังไมม่ันใจวาจะเสนอแนะอะไรเพ่ิมเติม  ใหเริ่มจากการชื่นชมจังหวัด

และควรเตรียมน้ําดื่ม ลดอาการเสียงหาย/เสียงสั่นระหวางการนําเสนอ  เพราะทําใหผูเขาประชุมรูสึกวา

เปนการขาดความม่ันใจของผูนําเสนอได

- ผูอํานวยการมอบผูนิเทศทุกตัวชี้วัด  เตรียมขอมูลของ จ.สระแกวใหพรอม  เพราะจะใช

Happen Scoring เปนรูปแบบการนําเสนอในจังหวัดแรก

ผูสรุป : น.ส.ลลิตา  สุกแสงปญญา   

จ.ระยอง 1 – 3 ก.ค.62
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สตรีและเด็กปฐมวัย

- ผูนิเทศแจงวาสงขอมูลใหผูประสานไมทันตามกําหนดเวลา

วัยรุน

- จังหวัดมีการ re-accredit งานอําเภอออนามัยการเจริญพันธุ และงาน YFHS ผลงาน 

100%  มีการพัฒนาใหความรู พรบ.ปองกันและแกไขปญหาการตั้งครรภในวัยรุน  เนนใหเด็กไดทราบ

ถึงสิทธิ์ของตนเอง

- เนื่องจากมีปญหาการตั้งครรภซํ้าสูง  แตประชาชนไมไดกังวลเรื่องนี้  อาจเปนพ้ืนท่ี

เกษตรกรรม  ประชาชนในพ้ืนท่ีมีฐานะดี  บรรยากาศของจังหวัดดี  ผูนิเทศไดมีการปรึกษาพูดคุยกับ

จังหวัด  โดยการใหความรู  รณรงคการคุมกําเนิดของนักเรียนและประชาชนในพ้ืนท่ี  โดยเฉพาะการ

ฝงยาคุมกําเนิดท่ี รพ.สต.ใหมากข้ึน

- การทํางาน  NEST  จะเพ่ิมข้ึนในปหนา

ขอมูล

- ไดรับขอมูลกราฟใน ตก.1 ไมสมบูรณ  ตัวอักษรในกราฟไมสามารถอานได  และผู

ประสานไมสามารถแกไขขอมูลไดเอง  เนื่องจากบันทึกขอมูลกราฟมาเปนรูปภาพ  จึงขอใหหัวหนาทีม

เม่ือตรวจสอบแลวพบความผิดปกติของขอมูล  ชวยสงกลับขอมูลใหผูนิเทศแกไขกอนสงใหกับผู

ประสาน  เพ่ือนําขอมูลท่ีมีความครบถวนถูกตองข้ึนเว็บกองตรวจราชการไดทันเวลา

- หัวหนาทีมใหขอมูลจากการประชุมเตรียมสรุปตรวจฯ วา  ทาน สธน.ซักถามประเด็นการ

ติดตามพัฒนาการเด็กดวย TEDA4I  ใชเวลานานเทาไหรตอการใหบริการ  รวมถึงตัวยอตาง ๆ ใน

ตัวชี้วัดการตรวจราชวา  ชื่อเต็มคืออะไร  หมายถึงอะไร  เชน  DSPM , TEDA4I รวมถึงใหศึกษา

นโยบายท่ีเก่ียวของกับการสงเสริมสุขภาพทุกกลุมวัยของรัฐบาลชุดใหม  โดยเฉพาะงานสงเสริม

สุขภาพในชุมชน

ผูสรุป : น.ส.ลลิตา  สุกแสงปญญา
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จ.สระแกว  8 – 10 ก.ค.62

สตรีและเด็กปฐมวัย

- ผูนําเสนอของ สคร. ชวยทบทวนขอมูลใหอีกครั้งตอนอธิบายรายตัวชี้วัด  พบวาขอมูล

สาเหตุการตายมารดาและสถานการณของจังหวัดไมตรงกัน  แกไขโดยการตรวจสอบกับจังหวัดอีกครั้ง  

และเพ่ิมความรอบคอบการตรวจสอบขอมูลกอนสงใหกับผูนําเสนอตางหนวยงาน

- ไดรับขอมูลจากจังหวัดเปนอยางดี  ขอมูล HDC และ ขอมูลท่ีศูนยฯทําไวแตกตางกัน  ซ่ึง 

HDC บางประเด็นมีการเปลี่ยนแปลง  ของจังหวัดมีความ update มากกวา  ผูอํานวยการใหขอเสนอวา  

ใหเลือกใชขอมูลใดขอมูลหนึ่ง  หากจะใชขอมูลท่ี advance ก็เลือกใชใหตรงกันท้ังหมด เพราะอาจเปน

ปญหาในการนําเสนอได

- ผูอํานวยการมอบใหผูนิเทศทบทวนมาตรฐานศูนยเด็กเล็กแหงชาติ  กระบวนการเรียนรู

หลักสูตรท่ีควรเรียนรูใน ศดล.  ปรับโครงสราง  ประสานกับโรงพยาบาลเรื่องกระตุนพัฒนาการ                     

สรางโปรแกรม/รูปแบบกระบวนการเรียนรูท่ีเปนมาตรฐาน   ทําหนาท่ี regurator ระดับเขต

วัยรุน

- มีการปรับเกณฑการตั้งครรภซํ้าจากรอยละ 20 เปน 14.5  ซ่ึงผูนิเทศไดประชุมชี้แจงให

จังหวัดทราบแลว  แตผูท่ีเขารวมประชุมชี้แจงไมไดนํากลับไปแจงใหผูรับผิดชอบทราบ  จึงมีความเขาใจ

คลาดเคลื่อนกัน  ผูนิเทศจึงไดอธิบายใหจังหวัดทราบอีกครั้ง

ส่ิงแวดลอม

- Creative  area  และลานเลนเสริมปญญา  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งท่ีอยูในเกณฑ G&C เรื่อง

นวัตกรรมกับการเชื่อมโยงชุมชนตนแบบ  วิธีการดําเนินงานของพ้ืนท่ี  เชน  วัด  อาจตองนําไปคิดอีก

ครั้งวาจะมีวิธีการออกแบบอยางไร  ผูอํานวยการใหขอเสนอแนะวา  อาจไปชวยออกแบบโครงสรางลาน

เลน ดานสิ่งแวดลอมท่ีปลอดภัย  การบริหารจัดการขยะในพ้ืนท่ี  เปนตน

- ผูอํานวยการใหขอคิดเห็นการลําดับ timeline ผลการดําเนินงานสิ่งแวดลอมของจังหวัด  ท่ีผู

นิเทศนาํเสนอไวนั้นทําไดดี  ทําใหเห็นการพัฒนางานของจังหวัดและสามารถใหขอเสนอแนะโอกาสการ

พัฒนางานไดอยางชัดเจน  โดยเฉพาะเรื่อง Healthy Work Place ทุก รพ.สต. ท่ีพัฒนางานสูการเปน 

รพ.สต.ติดดาว  พ้ืนท่ีก็พัฒนาตอยอดไดงายข้ึน  ซ่ึง ศอ.6 เคยแนะนําใหพ้ืนท่ีทํา รพ.สต. Green & 

Clean  เม่ือ 2 ปท่ีแลว  เพราะพ้ืนฐานสิ่งแวดลอมดี
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- ผูอํานวยการมีประเด็นซักถามกรณีลักลอบท้ิงขยะอิเล็กทรอนิกส อ.วังน้ําเย็น  โดยใหโจทย                           

กับผูนิเทศวา  มีกระบวนการแกไขปญหาแบบรอบดานอยางไร  มีกระบวนการจัดการความเสี่ยงหรือไม  

ทําอยางไรใหคณะอนุกรรมการฯ ไปผลักดันประเด็นนี้  ศูนยฯจะมีบทบาทอยางไร  เพราะไมสามารถ

แกปญหาทีละเทศบาลได  เชน ศูนยฯตองมีขอมูลวิชาการสนับสนุนเพ่ือใหผูวาราชการมอบเปน

นโยบายตอคณะอนุกรรมการฯและดําเนินการท้ังจังหวัด  เชน  การสนับสนุนขอมูลวิชาการ                     

พรบ.สาธารณสุข  การประกอบกิจการท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ 148 ชนิด ในพ้ืนท่ีเสี่ยง  เปนตน 

ขอมูล

- ไมพบปญหาการรวบรวมขอมูล  การนําเสนอแบบ  Happen Scoring ทําใหเห็นผลการ

ดําเนินงานท่ีชัดเจนข้ึน  มีการประสาน  ตรวจสอบขอมูลกับหัวหนากลุม บย. ถึงความถูกตองของขอมูล  

กอนสงตอขอมูลใหผูนําเสนอจาก สคร.  และนําขอมูลข้ึนเว็บกองตรวจราชการทันเวลา

- หัวหนาทีมใหขอมูลเพ่ิมเติมวา หัวหนากลุมสงเสริมฯจังหวัดตองการใหการนิเทศชี้เปา

เชื่อมโยงไปถึงการจัดสรรเงิน  ซ่ึงผูอํานวยการใหขอมูลวาอยูระหวางดําเนินการ  บางเรื่องก็ได

ดําเนินการไปแลว  การนิเทศชี้เปาจะเริ่มใชใหครบ 8 จังหวัดในการนิเทศรอบ 1 ป 2563 โดยเริ่มใชใน

ตัวชี้วัดแมและเด็ก  และวัยรุน

ผูสรุป : น.ส.ลลิตา  สุกแสงปญญา
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